

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : [norsorpor.online@gmail.com](mailto:norsorpor.online@gmail.com)



## หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวัน	.....หน้า 1
เกร็ดความรู้ภายใน	.....หน้า 2
ประกาศ	.....หน้า 2-4

# หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1719 ราคา 10.00 บาท

## “มงคลกิตติ” ตกใจหลังได้ฉายาดาวดับ รับที่ผ่านมาวิ่งหาแสงเพื่อเลือกตั้ง

นายมงคลกิตติ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงกรณีสื่อประจำรัฐสภาตั้งฉายา “ดาวดับ” ประจำปี 2565 โดยยอมรับว่า ตกใจที่ได้รับฉายา เพราะตั้งแต่เป็น ส.ส.มา 4 ปีไม่คิดข่าวดัง มีคิดข่าวดังครั้งเดียว ตอนเป็นคู่กัดกับนายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.หลักสี่ พรรคพลังประชารัฐ และคิดว่าปีนี้ไม่น่าจะมี แต่สื่อมวลชนก็คงเอ็นดู จึงขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่มอบฉายา “ดาวดับ” ตอนแรกเข้าใจว่า เป็นคำไม่ดี แต่เมื่อดูรายละเอียดก็เข้าใจว่า เหมือนเป็นการหาแสงจากคดีต่างๆ ต้องชี้แจงว่าการเป็น ส.ส.จะต้องทำหน้าที่และไปดูแลประชาชนอย่างกรณี น.ส. ภัทริศา พัทธวิระพงษ์ หรือแดงโม ที่เมื่อถามว่า ไปหาแสงจะคุ้มหรือไม่ ซึ่งคนก็ไม่ได้ไปดูแลเลย เพราะคดีติดตัวอยู่หลายคดี แต่คนก็ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการฯ จนได้ผลักดันกฎหมายต่างๆออกมาหลายฉบับ ยืนยันว่า 4 ปีที่ผ่านมา คนมีผลงานมากมายมากกว่า ส.ส.อีกหลายคน สิ่งที่ทำสำเร็จคือยับยั้งการจัดซื้อเครื่องบินการบินไทย จำนวน 38 ลำ งบประมาณ 1.5 แสนล้านบาท โดยที่เราไม่ต้องเป็นหนี้เขา และยังมีคดีต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ คือคดีทุจริตสร้างสนามฟุตบอลที่ถนนเสนอให้ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันถูกดำเนินคดีไปหมดแล้ว และยังมีที่ไม่เป็นข่าวคือ คดีทุจริตกรรมาธิการอาชีวศึกษา ขณะนี้แจ้งข้อกล่าวหารัฐมนตรีหมดแล้ว และยังมี ส.ส.บางคนในสภานี้โดนข้อกล่าวหาแล้วแต่เป็นความลับ หรือแม้แต่คดี ตำบลละ 5 ล้านสมัย กสช. ที่ตอนนี้ นายอำเภอหลายคนถูกไล่ออกไปแล้ว แต่คนถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท แต่สุดท้ายก็ถอนคดี

“ผมมีหน้าที่หลากหลาย จะไปบอกว่าเลือกทุกเรื่องมันไม่ได้ ถามว่าผมเป็น ส.ส.หาแสงหรือไม่ ยืนยันว่าผมจำเป็นต้องหาแสง เพราะถ้ามีแสงเยอะมันจะทำงานสะดวก เหมือนผีเวลามีแสงสว่าง มันก็ทำงานง่ายขึ้น เพราะผีวิ่งหนีหมด คนที่ไม่ถูกต้องก็จะวิ่งหนี ที่ผ่านมาก็จะว่าผมเป็นดาวดับผมดับในช่วงที่มีเมฆบังอยู่ พอเมฆหมอกหายไปก็สว่างเหมือนเดิม แต่ผมจำเป็นต้องมีสื่อให้ความกรุณาเพราะถ้าไม่มีสื่อผมก็ทำงานลำบาก ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้ชื่อเสียงเลือกตั้ง ไม่ได้จ้างสื่อ ไม่ได้เป็นเข้าของหรือควบคุมสื่อในการหาเสียง ยิ่งจำเป็นที่จะต้องพึ่งสื่อ และสื่อคงรู้จักผมอยู่แล้วว่าเป็น ส.ส.ส่วนน้อย ของ ส.ส.ที่ไม่ได้ชื่อเสียงหรือทุจริตมา ผมลงเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2550 ไม่ได้ชื่อเสียงแม้แต่บาทเดียว พรรคไทยศรีวิไลย์ไม่มีป้ายหาเสียงและไม่มีการหาเสียงทางสื่อโซเชียลมีเดียและจากการทำงานที่มีแสงเยอะๆ ขอให้ภูมิใจในตัวผมเพราะผมทำหน้าที่ได้ 100%” นายมงคลกิตติ กล่าว

## “วิรัช” ยัน “มิ่งขวัญ” ไม่ทิ้ง พปชร.แน่นอน เผย เมื่อวานเจอยังช่วยงาน “ประวิตร” อยู่เลย

นายวิรัช รัตนเศรษฐี รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ กรรมการบริหารพรรค กล่าวถึงกระแสข่าวลือว่า นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้น ตนขอยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ไม่ว่าจะเป็นการลาออกที่พรรคพลังประชารัฐ หรือที่ กกต.ก็ตาม

“ตนขอยืนยันว่า นายมิ่งขวัญ ยังอยู่ช่วยทำงานในพรรคพลังประชารัฐ เพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็เพิ่งได้รับมอบหมายงานจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไปทำอยู่เลย และเมื่อวานนี้ ตนก็ยังได้พบปะพูดคุยกับนายมิ่งขวัญเป็นปกติ” นายวิรัช กล่าว

## “อนุทิน” ชี้ ส.ส.ไหลเข้า-ออกภท. ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ ใครจะมาใครจะไปเรายินดีหมด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงพรรคภูมิใจไทยในช่วงหลังปีใหม่ 2566 ว่าจะมีนักการเมืองทยอยมาเข้าร่วมกับพรรคมากกว่าคราวเปิดรับสมัครสมาชิกพรรค เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมาหรือไม่ว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด ถ้าการเมืองมันถึงคราวเปลี่ยนวาระหรือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง สมัยก่อนปี 2535 คนวิ่งเข้าพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2538 วิ่งเข้าพรรคชาติไทย ปี 2539 วิ่งเข้าพรรคความหวังใหม่ ปี 2544 วิ่งเข้าพรรคไทยรักไทย แล้วปี 2566 ถ้าคนจะวิ่งเข้าพรรคภูมิใจไทยมันแตกต่างจากอดีตตรงไหน ไม่เห็นเป็นเรื่องใหม่ หรือ นวัตกรรมใหม่ ถือเป็นเรื่องปกติ พรรคภูมิใจไทยมีทั้งคนเข้าและออก ที่เป็น ส.ส. หรือผู้สมัคร ส.ส. ออกไปจากพรรคก็มี ทำไมตรงนี้ไม่มองว่าเป็นงูเห่าหรือพลังดูดบ้างล่ะ ไม่เห็นพูดถึง แต่พอมีคนเข้ามาพรรคภูมิใจไทย เป็นเรื่องเลย

“แต่สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยแตกต่างจากพรรคอื่นคือ ใครจะมาใครจะไปเรายินดีหมดใครจะไปเรากลามคำหนึ่ง ถ้าเขายังยืนยันจะไป ก็ต้องบอกว่าโชคคินะ ไปทำงานให้กับบ้านเมืองนะ ไม่มีอะไรอะไรโกรธกัน สบายใจได้ พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ เราไม่มีอะไรไล่ส่ง ไม่แตกดัน ไม่ด้อยค่า หรือไปดูถูกพรรคที่ไปสังกัด ไม่วิเคราะห์ว่าเขาจะได้อะไรหรือดกเพราะเขาเลือกทางเดินแล้ว คนมีน้ำใจนักกีฬา ก็ต้องบอกว่าขอให้ไปดี ให้สำเร็จ มีตำแหน่งแห่งหน ทำไม่ต้องมานั่งด่าเขา สาปแช่งเขา ไม่มีประโยชน์เลย การที่เราไปด่าเขาก็เท่ากับว่าไปด่าประชาชนที่สนับสนุนเขา แล้วเป็นผู้แทนฯ เป็นนักการเมือง เป็นรัฐมนตรี คุณค่าประชาชนได้หรือไม่มันสมควรทำหรือไม่” นายอนุทิน กล่าว

## มูมภาชี

## ปัญหาเกี่ยวกับการขอขยายกำหนดเวลา

บริษัทขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยอ้างเหตุว่า เรื่องอยู่ในระหว่างหารือเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากกรมสรรพากร ยังถือไม่ได้ว่ามีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706 (กม.04)/492 ลว. 18 เม.ย. 2549)

## ปัญหาเกี่ยวกับการส่งหนังสือ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ได้ส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ (ก.ส.7) ให้แก่ห้าง ณ สถานประกอบการเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 และส่งสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้แก่ นาย พ. หัวหน้าผู้จัดการของห้าง ณ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 456 หมู่ที่ 2 โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ แต่ไปรษณีย์ได้นำส่งหนังสือทั้งสองฉบับไปที่บ้านเลขที่ 456 หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นบ้านและที่ทำงานของนาย พ. หัวหน้าผู้จัดการของห้าง การส่งหนังสือไปที่บ้านเลขที่ดังกล่าว ไปรษณีย์ได้ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอดเมื่อมีไปรษณีย์ ภัณฑ์หรือสิ่งของส่งมาที่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นสถานประกอบการของห้างและปรากฏจากหลักฐานใบตอบรับ ห้างได้รับหนังสือทั้งสองฉบับโดยมี นาย ส. พนักงานตำแหน่งรักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับหนังสือไว้แทน แม้การส่งหนังสือดังกล่าวเจ้าพนักงานไปรษณีย์ส่งโดยไม่ตรงกับภูมิลำเนาหรือสำนักงานของห้างก็ตาม กรณีถือเป็นการส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ห้างโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

(กค 0706/3351 ลว. 25 เม.ย. 2549)

## พื้นที่ลงประกาศ

## พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท แวน (ประเทศไทย) จำกัด

28 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 39 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยจะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายหวัง จินเจีย )

กรรมการ

ประกาศ

บริษัท เพน อะเวย์ จำกัด

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญประจำปี ในวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการเลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

( นายทาคชิโร ชูภายะ )

กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ